
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ครั้งที่ 5/2566 

เมื่อวันจันทร์ที่  8  พฤษภาคม  พ.ศ. 2566 
ณ  ห้องประชุมพิชัยรณยุทธ ชั้น 5  อาคารภูมิราชภัฏ  

                                                       ------------------- 
 
ผู้มาประชุม  
1.  รศ.ดร.สุภาวิณี   สัตยาภรณ์ อธิการบดี    ประธานกรรมการ 
2   ผศ.ดร.พิชัย  ใจกล้า รองอธิการบดี กรรมการ 
3.  ผศ.ดร.วิสุทธ์ สุขบ ารุง (แทน) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
4.  ผศ.ดร.เสรี  แสงอุทัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     กรรมการ 
5.  อาจารย์ ดร.เชาวฤทธิ์ จั่นจีน คณบดีคณะครุศาสตร์   กรรมการ 
6.  อาจารย์ชวลิต รักษาริกรณ ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กรรมการ 
7.  อาจารย์ ดร.สุริยา ค ากุนะ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    กรรมการ 

8.  รศ.ดร.กันต์ อินทุวงศ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
9.  อาจารย์พิมพ์รดา ธรรมีภักด ี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  กรรมการ 
10. อาจารย์กุลรวี  กลิ่นกลั่น คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ 
11. อาจารย์ ดร.ลัดณา ศรีอัมพรเอกกุล (แทน) คณบดีวิทยาลัยน่าน  กรรมการ 
11. อาจารย์ ดร.ธัญญา จันทร์ตรง (แทน) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ     
12. นายรัตนะ อินจ๋อย (แทน) ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  
กรรมการ 

13. นางสาวสินี กะวิ ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา กรรมการและ 
เลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
- ไม่มี    - 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายนิติธร อุ่นค าปา นายทะเบียน กองบริการการศึกษา  
2. นางสาววัชรี เหมดี นักวิชาการศึกษา  งานหลักสูตรและแผนการเรียน  
3. นางสาวภมรมาศ เรือนทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ผู้ช่วยเลขานุการ 
4. นางสาวพิณภัคธิมา ใจเงิน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ผู้ช่วยเลขานุการ 
5. นางสาวนลินี เมืองจันทร์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ผู้ช่วยเลขานุการ 
6. นางสาวอภิชญา อินทร์หม่อม นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.30  น. 
 

             ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา กรรมการและเลขานุการ ส ารวจผู้มาประชุม เมื่อพิจารณาว่า
ครบองค์ประชุมแล้ว  จึงเรียนเชิญอธิการบดี ประธานคณะกรรมการ กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  



   ๒ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

        วาระท่ี 1.1  เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 

1.1.1 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการจัดท าหลักสูตรการศึกษา เพื่อรับรองการ 

ตรวจสอบหลักสูตรการศึกษาฯ “ 
                   มหาวิทยาลัยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับแนวทางการจัดท าหลักสูตร 

การศึกษา ตามเกณฑ์ OBE  เพ่ือรองรับการตรวจสอบหลักสูตรการศึกษาและการตรวจสอบการด าเนินการจัด
การศึกษาเพ่ือการรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาในหลักสูตรการศึกษา  ระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤษภาคม  
2566  โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค  จังหวัดพิษณุโลก ให้กับผู้บริหารหลักสูตร และอาจารย์ผู้เกี่ยวข้องกับ
การจัดท าหลักสูตรจากคณะครุศาสตร์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
คณะวิทยาการจัดการ และวิทยาลัยน่าน ที่ครบรอบปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือใช้ในปีการศึกษา 2567 และ 
2568  ซึ่งจะมีนักวิชาการศึกษาของคณะ วิทยาลัยที่ปรับปรุงหลักสูตร และนักวิชาการงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมอบรม เพ่ือร่วมรับทราบแนวทางและเตรียมวางกรอบส าหรับการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามระบบ AUN QA  ในปีการศึกษา 2567 ต่อไป   

       1.1.2   การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ   
                           อธิการบดีจะเข้าร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยทั่วไประเทศ  ในวันที่ 18-18 
พฤษภาคม 2566  ซึ่งจะมีเรื่องเกี่ยวกับผลการประเมินหลักสูตรการศึกษาของบางมหาวิทยาลัยที่ส่งหลักสูตร
ที่จะใช้ในปีการศึกษา 2567  ไปยังส านักงานปลัดกระทรวง อว. เพ่ือตรวจสอบน าร่องไปก่อน  แต่ทราบว่ามี
หลักสูตรของหลายมหาวิทยาลัยอยู่ในเกณฑ์ท่ีต้องปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน  และเมื่อ
ปรับปรุงแล้ว จะต้องน าเสนอหลักสูตรใหม่ โดยเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนแรกอีกครั้ง   ดังนั้น ในการอบรมเชิง
ปฏิบัติการทีม่หาวิทยาลัยจะจัดในวันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2566  นี้  โดยเฉพาะหลักสูตรที่ครบรอบปรับปรุง
เพ่ือใช้ในปีการศึกษา 2567  ควรจะต้องเน้นปฏิบัติจริงจนได้ทั้งกรอบแนวคิด (Concept Paper) หลักสูตร  
และเล่มโครงร่างรายละเอียดหลักสูตร ให้ครบทุกส่วนตามรูปแบบที่ถูกต้องไว้ระดับหนึ่ง แล้วอาจน ามาใส่
รายละเอียดบางส่วนเพ่ิมเติมภายหลัง  เพ่ือให้การน าเสนอหลักสูตรสามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนด 
และมีเวลาเหลือเพียงพอส าหรับการปรับปรุงข้อมูลรายละเอียดหลักสูตรตามข้อเสนอแนะ กรณีผลการ
ตรวจสอบหลักสูตรอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุง   

               1.1.3  การประชุมหารือเพื่อร่วมผลิตบัณฑิตตามความต้องการของพื้นที่จังหวัดน่าน และ  
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
                         อธิการบดีมีก าหนดการจะเดินทางไปเข้าร่วมประชุมกับวิทยาลัยน่าน  หัวหน้าส านักงาน
จัหงวัดน่าน  และผู้บริหารของบริษัทไฟฟ้าหงสา ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ในวันที่ 10 
พฤษภาคม 2566  เพ่ือหารือเกี่ยวกับแนวทางการผลิตบัณฑิตในสาขาต่าง ๆ    ร่วมกับบริษัทไฟฟ้าหงษา โดย
จะมีทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาในหลายสาขาที่เก่ียวข้อง  เช่น  การท า EIA สิ่งแวดล้อม  ด้านวิศวกรรมหลาย
สาขา  ด้านการเกษตร  ด้านบัญชี  ด้านเลขานุการ  เป็นต้น  จึงขอให้คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  และคณบดีคณะเกษตรศาสตร์  ได้เข้า
ร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม Zoom  ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566  ตั้งแต่เวลา 
14.00 น. เป็นต้นไป  โดยจะให้เจ้าหน้าที่งานบริหารการประชุมและพิธีการ ของมหาวิทยาลัย จัดส่ง Link 
ช่องทางการเข้าประชุมให้ทราบต่อไป   
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ที่ประชุม  รับทราบ   

         วาระท่ี 1.2  เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ 
- ไม่มี    - 

         วาระท่ี 1.3  เรื่องท่ีคณะกรรมการแจ้งเพื่อทราบ  
- ไม่มี    - 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  ครั้งท่ี 4/2566  

                        ด้วยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  ได้จัดท ารายงานการประชุมคณะ 
กรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 4/2566  เมื่อวันที่ 10  เมษายน  2566  จ านวน 18 หน้า เรียบร้อย
แล้ว และได้จัดส่งไปยังคณะกรรมการเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมด้วยแล้ว  สรุปผลเป็นดังนี้  

          - คณะกรรมการบริหารงานวิชาการรับรองรายงานการประชุม  โดยไม่ส่งแบบตอบรับ  
จ านวน  5  ราย  

     - คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ส่งแบบตอบรับและรับรองรายงานการประชุม โดย 
ไมมี่การแก้ไข จ านวน  8  ราย  

         จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณาให้การรับรองรายงานการ 
ประชุม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม   

มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่  4/2566  เมื่อวันที่ 10  
                   เมษายน  2566  โดยไม่มีการแก้ไข  

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ   

          วาระท่ี 3.1   สรุปผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  
                            จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการที่ผ่านมา  ฝ่ายเลขานุการได้ติดตาม
การด าเนินการตามมติที่ประชุมในวาระต่าง ๆ  ซึ่งยังมีเรื่องที่อยู่ระหว่างด าเนินการจากมติการประชุมครั้งที่ 
6/2565 เมื่อวันที่  17 มิถุนายน 2565  จึงสรุปผลการด าเนินการเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงาน
วิชาการเพ่ือรับทราบ ดังนี้   
วาระ

ที่ 
เรื่อง  มติที่ประชุม ผลการด าเนินการ 

การประชมุครั้งท่ี 6/2565  เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565  
4.2 การพิจารณาปรับปรุง

ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียก
เก็บจากนักศึกษาที่มาขอรับ
บริการ 
 

    มอบกองบริการการศึกษาจัดท ารายละเอียด
ค่าใช้จ่ายในการส่งเอกสารที่ก าหนดเพิ่มเติม เพื่อ
เป็นข้อมูลประกอบในการน าเสนอเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะ 
กรรมการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องพิจารณา เม่ือทราบ
ผลแล้วจึงน าแจง้ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานวชิาการทราบต่อไป 

อยู่ระหว่างการ
น าเสนอเรื่องเข้าที่

ประชุมคณะ 
กรรมการบริหาร

งบประมาณ การเงิน
และทรัพย์สนิ
มหาวิทยาลยั   
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ที่ประชุม   รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพื่อพิจารณา   

          วาระท่ี 4.1  การพิจารณาเตรียมความพร้อม การจัดกิจกรรมรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่  

ปีการศึกษา 2566  

                           ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ไดเ้ปิดรับสมัครเพ่ือสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่  ปี
การศึกษา 2566  และไดป้ระกาศผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 3  ไปแล้ว  อยู่ระหว่างรอผู้สอบได้แจ้งยืนยันการ
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย  และได้เปิดรับสมัครนักศึกษาในรอบ Walk in  ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 
– 19 พฤษภาคม 2566 นั้น   ขณะนี้ นักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกในรอบที่ 1 และ 2  และเป็นผู้มีสิทธิ์
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ได้เข้ามาแจ้งยืนยันการข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว จ านวน 777  คน  ส่วนจ านวน
ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกในรอบที่ 3  และรอบ Walk in   จะต้องรอสรุปจ านวนผู้มายืนยันการขึ้นทะเบียนให้
ชัดเจนอีกครั้ง ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566  

                            ในการนี้ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเพ่ือรับรายงานตัวนักศึกษา  
มหาวิทยาลัยจึงได้มีการก าหนดกิจกรรม ดังนี้  
 

กิจกรรม วันที่ 

1)  รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 

2)  กิจกรรมของมหาวิทยาลัย - อยู่ระหว่างด าเนินการ - 

3)  วันเปิดภาคเรียน วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 

                          เนื่องจากก าหนดวันรับรายงานตัวนักศึกษา จะใกล้กับวันเปิดภาคเรียน   ดังนั้นในวันรับ
รายงานตัวนักศึกษาใหม่ กองบริการการศึกษาจึงได้เตรียมจัดท าข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนสที่นักศึกษาควรจะต้องทราบ เช่น ตารางเรียน  ห้องเรียน  วันเรียน  งดเรียน ไว้ส่วนหนึ่งแล้ว   
เพ่ือให้นักศึกษาพร้อมส าหรับการมาเรียนในวันเปิดภาคเรียน  และหากในส่วนของคณะ หรือหลักสูตร มีข้อมูล 
หรือมีกิจกรรมใดที่ต้องการจะเผยแพร่ให้กับนักศึกษาทราบ ขอให้จัดท าเป็นเอกสาร หรือ QR Code  โดยให้
ส าเนาตามจ านวนที่ต้องการเผยแพร่  แจ้งมาให้กองบริการการศึกษาภายในวันที่ 22 พฤษภาคม  2566  เพ่ือ
กองบริการการศึกษาจะได้จัดเตรียมน าแจ้งให้นักศึกษาใหมข่องแต่ละคณะรับทราบในวันรับรายงานตัว    

                         จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา  รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม    

   (เอกสารแนบอ้างอิง  จ านวนผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566) 
 

ข้อสังเกต  
1) ข้อมูลจ านวนนักศึกษาท่ีผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 1 และ 2  และมายืนยันสิทธิและช าระเงิน 

ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ มีบางหลักสูตรสาขา จ านวนนักศึกษายังไม่ถึง  5  คน  ซึ่งเห็นว่าคณะ และ
หลักสูตรควรต้องติดตามผู้มารายงานตัวในรอบท่ี 3  และติดตามข้อมูลผู้สมัครในรอบ Walk in เพ่ือน าไปหารือ
พิจารณาแนวทางในการจัดการศึกษาของคณะต่อไป   
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2) ข้อมูลจ านวนผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนนักศึกษาในรอบท่ี 3  อาจจะมีจ านวนนักศึกษาท่ีซ้ าซ้อนกัน  
เนื่องจากผู้สมัครบางคนเลือกสมัครเรียนในหลายสาขา และมีชื่อผ่านการคัดเลือกในทุกหลักสูตรสาขาที่สมัคร    
ดังนั้น ควรมีวิธีการในการสรุปจ านวนนักศึกษาในแต่ละหลักสูตรสาขาและแสดงให้เห็นข้อมูลทีช่ัดเจนมากขึ้น 
เพ่ือคณะ วิทยาลัยต่าง ๆ จะได้น าข้อมูลไปร่วมกันพิจารณาและก าหนดกลยุทธ์ได้เหมาะสมต่อไป   

3) กรณีมีนักศึกษาที่ข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในหลายหลักสูตร และแจ้งยืนยันการขึ้นทะเบียนใน 
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งแล้ว  หากนักศึกษาต้องการจะเปลี่ยนไปเรียนในหลักสูตรสาขาอ่ืนที่สอบผ่านและขึ้น
บัญชีไว้ของมหาวิทยาลัย   คณะและหลักสูตรจะให้ยินยอมให้กองบริการการศึกษาปลดล็อคระบบการขึ้น
ทะเบียนนักศึกษาเพ่ือขอเปลี่ยนหลักสูตร หรือคณะได้หรือไม่  

4) จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 3 และการสมัครรอบ Walk in อยู่ในช่วงรอการ 
แจ้งยืนยันการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและช าระค่าธรรมเนียมการเป็นนักศึกษา   มหาวิทยาลัยจะมีกลยุทธ์
หรือแนวทางในการรักษาจ านวนนักศึกษาไว้อย่างไร  และการรับนักศึกษาในรอบ Walk in จะมีการเปิดรับ
สมัครถึงเมื่อไร  เนื่องจากบางมหาวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษาไปจนเปิดภาคเรียน และจะมีกลยุทธ์ดึงดูดใจให้มีผู้
มาสมัครเรียนเพิ่มขึ้นก่อนเปิดภาคเรียนได้อย่างไร  
 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ   
1) ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มีการเน้นย้ า ให้มีการวิเคราะห์ว่ามหาวิทยาลัยจะมีการเปิดเรียนใน 

กลุ่มที่มีจ านวนนักศึกษาขั้นต่ าจ านวนเท่าใด  ซึ่งมหาวิทยาลัยในกลุ่มภาคเหนือจะก าหนดไว้ที่จ านวน 10 คน
ขึ้นไป และจากการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนของมหาวิทยาลัย  จ านวนนักศึกษาขั้นต่ า ในระดับปริญญาโท คือ 7 คน  
และระดับปริญญาตรีจุดคุ้มทุนที่แจ้งสภามหาวิทยาลัยไว้ คือ จ านวน 11 คนกว่า ๆ  แต่มหาวิทยาลัยจะ
ประกาศก าหนดจ านวนไว้ที่  5 คนไปก่อน  จึงขอสอบถาม หารือกับคณบดี กรณีหลักสูตรที่มีนักศึกษามาแจ้ง
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและช าระเงินแล้ว แต่จ านวนยังไม่ถึง  5  คน  คณะ และวิทยาลัย ได้มีการหารือเพ่ือ
เตรียมการวางแผนในการบริหารนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนไว้อย่างไร เช่น จะมีการรวมกลุ่มนักศึกษา  หรือพูดคุย
กับนักศึกษา เพ่ือแนะให้นักศึกษาไปรวมกลุ่มเรียนหลักสูตรอ่ืนในคณะ   หรือให้เลือกลงหลักสูตรของคณะอ่ืน
ได้  เนื่องจากใกล้ระยะเวลาในการเปิดภาคเรียนแล้ว 

2) ควรให้นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกในรอบการรับสมัครต่าง ๆ  มารายงานตัวที่มหาวิทยาลัยแยก 
เป็นแต่ละรอบ ไม่ควรมารายงานตัวในรอบเดียว  โดยอาจจัดให้มาท าบัตรนักศึกษา หรือสั่งจองชุดนักศึกษา 
จองหอพัก พร้อมช าระเงินไว้ส่วนหนึ่งตามความพร้อมของนักศึกษา  ส่วนผู้ที่จะกู้ กยศ.  ก็อาจให้ท าสัญญาไว้
ก่อน ซึ่งจะเป็นสร้างความผูกพันในการเป็นนักศึกษากับมหาวิทยาลัย  และลดความคิดที่จะไปสมัครเรียนกับ
มหาวิทยาลัยอ่ืนอีก  เนื่องจากหากผลการสอบ TCAS ประกาศออกมา  นักศึกษาส่วนหนึ่งอาจเปลี่ยนใจเลือก
ไปเรียนกับมหาวิทยาลัยอ่ืนได้   แต่ในมุมมองของผู้ปกครองเมื่อมีการช าระเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไปแล้ว ก็ไม่
อยากให้บุตร หลาน เปลี่ยนสถานที่เรียนและช าระเงินใหม่อีก  นอกจากนี้ จะท าให้ทราบว่าได้ทราบจ านวน
นักศึกษาที่จะเรียนกับมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริงได้ชัดเจนมากขึ้นในแต่ละรอบ   และน าข้อมูลไปประกอบใน
การจัดท ากลยุทธ์รับนักศึกษาในรอบต่อไปได้ 
          3)  ในการรับสมัครนักศึกษาปีต่อไป  ควรน าข้อมูลความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัคร
นักศึกษาใหม่ ทั้งจ านวนผู้ผ่านการคัดเลือก และจ านวนผู้แจ้งยืนยันการขึ้นทะเบียน  รายงานในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการทุกครั้ง  เพ่ือให้คณบดีทุกคณะได้รับทราบเป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  
และใช้วางแผนการรับนักศึกษา ให้ครบทุกด้านได้ทันเวลา ประกอบกับในปีการศึกษา 2567  คณะครุศาสตร์
อาจเริ่มรับนักศึกษาได้ในรอบที่ 2 เนื่องจากคุรุสภา จะใช้เวลาในการตรวจสอบรับรองวิชาชีพของหลักสูตร 
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180  วัน และอาจจะก าหนดให้แต่ละมหาวิทยาลัยรับนักศึกษาได้หลักสูตรครุศาสตร์ ได้วิชาเอกละ 1 กลุ่ม
เท่านั้น ซึ่งจะมีผลต่อจ านวนผู้มาสมัครในแต่ละรอบ  

4)  มหาวิทยาลัยควรมีการจัด KM  ร่วมกันในทุกคณะ และหลักสูตร  เพ่ือร่วมวิเคราะห์ และก าหนด
แนวทาง  หรือรูปแบบกระบวนการที่ชัดเจน ว่าในแต่ละระดับว่าจะช่วยกันได้อย่างไร ทั้งระดับคณะ ระดับ
หลักสูตร   

3) สถาบันการศึกษาสายอาชีพส่วนใหญ่จะเปิดภาคเรียนในช่วงเดือนพฤษภาคม ดังนั้น หลักสูตร 
สาขาวิชาที่รับนักศึกษาเทียบโอน หากจะพิจารณาท ากลยุทธ์รับนักศึกษาเพ่ิมในช่วงนี้อาจจะล่าช้าไป  

4) กองบริการการศึกษาควรพิจารณาในเรื่องระบบ และกระบวนการในการปิดหลักสูตร เกี่ยวกับการ 
ก าหนดจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ต้องเหลืออยู่เพ่ือดูแลนักศึกษาจนส าเร็จการศึกษา ให้เหมาะสม  
เพียงพอกับจ านวนนักศึกษาที่เหลืออยู่  เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและสามารถไปพัฒนาหลักสูตรใหม่ ๆ  เพ่ือ
เปิดรับนักศึกษาได้เร็วขึ้น   

5) การรับนักศึกษาแบบ Walk in ควรต้องใช้ทีมรับสมัครที่เป็นมืออาชีพ  และมีการก าหนดกลยุทธ์  
กระบวนการในการรับสมัคร และติดตาม นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกแต่ยังไม่มารายงานตัวขึ้นทะเบียนหรือ
ช าระค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนนักศึกษาให้ชัดเจน  เพ่ือให้สามารถรักษาจ านวนผู้ที่มาสมัครเรียนและผ่านการ
คัดเลือกให้เข้าเรียนกับมหาวิทยาลัยให้ได้มากท่ีสุด  

6) แนวทางการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาที่มีจ านวนนักศึกษาไม่ถึง 5 คน กรณีหลักสูตร ศศ.บ. สาขา  
วิชาดนตรี หากจ านวนผู้สมัครไม่เพ่ิมขึ้น  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจจะแนะน าให้นักศึกษาไป
เรียนร่วมกับหลักสูตร ค.บ. ดนตรีศึกษา เนื่องจากนักศึกษามีความถนัดในด้านนี้  แต่หากจ านวนผู้สมัครเพ่ิมก็
จะเปิดสอนได้ตามปกติ  และเห็นด้วยกับการให้นักศึกษาที่สอบผ่านแต่ละรอบมารายงานตัวแยกเป็นรอบ ๆ  
และให้ช าระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  เพ่ือเป็นการสร้างความผูกพันในการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย   

7) ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาควรต้องมีกลยุทธ์ในการรับสมัครนักศึกษา และจูงใจนักศึกษา โดยใช้การ 
เชื่อมโยงกับเรื่องการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ. ) 

              จากนั้น คณะพยาบาลศาสตร์  และวิทยาลัยน่าน ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับการรับสมัครนักศึกษา 
ดังนี้  
              หลักสูตรพยาบาลศาสตร์   ได้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านการคัดเลือกไว้ 80 คน และขึ้นบัญชีล าดับ
ส ารองไว้อีก 23 คน  คาดว่าจ านวนนักศึกษาจะครบ 80 คน แต่จะมีความเสี่ยงในเรื่องการช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่ได้แจ้งนักศึกษาไว้ว่าสามารถกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
ภาคเรียนละ 50,000 บาท  ซ่ึงควรจะต้องได้รับการรับรองหลักสูตร  ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566  แต่
เนื่องจากหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรยังใช้เกณฑ์ประเมิน ปี 2558  และได้กรอกข้อมูลหลักสูตรใน
ระบบ CHECO  แล้ว แต่มีส่วนที่ต้องแก้ไขและเพ่ิมเติมข้อมูลรายละเอียด ซึ่งก็ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว อยู่
ระหว่างการน าเสนอส านักงานปลัดกระทรวง อว. เพ่ือตรวจสอบเพ่ือให้การรับรอง  โดยได้มีการประสานงาน 
และติดตาม สอบถามผลเป็นระยะ ๆ  เพ่ือให้หลักสูตรได้รับการรับรอง ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566  
              วิทยาลัยน่าน   จ านวนผู้สมัครหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ เดิมจ านวน 21 คน  สมัครเพ่ิมอีก 
15 คน และหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีผู้สมัคร 6 คน  รวมผู้สมัครเรียนปัจจุบันจ านวน  40 คน  
แต่คาดว่ามีโอกาสที่จะรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ได้เพ่ิมจนครบ 20  คน  และ วิทยาลัยน่านจะ
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ในวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2566  
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มติที่ประชุม  1.   เห็นชอบการก าหนดจัดกิจกรรมรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566  
                      ตามเสนอ    
                 2.  มอบกองบริการการศึกษา 
                      2.1  แจ้งขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาแบบ Walk in  ต่อไปจนถึง 2 สัปดาห์แรกของ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  โดยให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และจูงใจในเรื่องการขอผ่อนช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา  

  2.2  จัดท าปฏิทินแบบละเอียด เกี่ยวกับการผ่อนผันการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาเพ่ิม 
ไว้ในปฏิทินการศึกษา ให้แบ่งช าระได้  3 งวด และท าแบบฟอร์มส าหรับนักศึกษากรอกเลือกการแบ่งช าระ  
                      2.3  จัดท าข้อมูลสรุปจ านวนผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนในหลาย
หลักสูตรสาขา เพ่ือเป็นข้อมุลให้คณะ วิทยาลัยได้ทราบเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา   

2.4  ประสานกับกองพัฒนานักศึกษา และกองศิลปวัฒนธรรม  เพ่ือขอข้อมูลการจัด  
กิจกรรมต่าง ๆ ของส่วนกลาง เพ่ือน าแจ้งนักศึกษาทราบ   
                 3.  มอบคณบดีคณะ และวิทยาลัย  
                      3.1  ติดตามตรวจสอบข้อมูลจ านวนนักศึกษาที่แจ้งขึ้นทะเบียนนักศึกษา และยืนยันการ
ช าระเงินค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนนักศึกษา เพ่ือพิจารณาร่วมกับหลักสูตรทราบ เพ่ือวางแผนเตรียมการบริหาร
จัดการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
                      3.2  จัดท าปฏิทินกิจกรรมของคณะ และส่งให้กองบริการการศึกษา ภายในวันที่ 22 
พฤษภาคม 2566  เพ่ือน าไปจัดเตรียมแจกให้กับนักศึกษาที่จะมารายงานตัว 
                      3.3  เร่งส ารวจความพร้อมของอาคารเรียน ห้องเรียน สิ่งสนับสนุน และอ านวยความสะดวก
ต่าง ๆ  ในความรับผิดชอบ หากจ าเป็นต้องปรับปรุง  ซ่อมแซม  ให้แจ้งมหาวิทยาลัยทราบพ่ือเร่งด าเนินการให้
แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2566   

            วาระท่ี  4.2  การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ปฏิทินการบริหาร
หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2566 

                             เพ่ือให้การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย มีมาตรฐาน มีคุณภาพ สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  
ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2558  ในการนี้ กองบริการการศึกษาได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ปฏิทิน
การบริหารหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา  2566  เรียบร้อยแล้ว   จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงาน
วิชาการเพ่ือพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  

      (เอกสารแนบอ้างอิง   (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ปฏิทินการบริหารหลักสูตร  
                                ประจ าปีการศึกษา 2566) 

ข้อสังเกต   ใน (ร่าง) ประกาศจะใช้ค าว่า  “รายละเอียด../รายงานผล...(มคอ. ...)” ไปก่อน  หากมหาวิทยาลัย 
มีระบบกลไกที่แตกต่างจากเดิม และนิยามการใช้ค า หรือก าหนดชื่อเรียกเอกสารต่าง ๆ  ชัดเจน แน่นอนแล้ว 
อาจจะมีการปรับแก้ไขประกาศเพ่ือให้สอดคล้องกับระบบ กลไกที่ปรับปรุง  ก าหนดใหมอีกครั้ง ต่อไป   
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ข้อเสนอแนะ   กองบริการการศึกษา ควรจัดท าปฏิทินส าหรับการพัฒนาหลักสูตรที่จะปรับปรุง  เพ่ือใช้ใน 
ปีการศึกษา 2567  ด้วย  เนื่องจากกรณีหลักสูตรของคณะครุศาสตร์ ที่คุรุสภาจะต้องใช้เวลาในพิจารณา
หลักสูตร อีก 180 วัน  และอาจจะท าให้หลักสูตรครุศาสตร์  ต้องเลื่อนการประกาศรับนักศึกษา                   
ในรอบท่ี 2  หรือรอบที่ 3 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ปฏิทินการบริหารหลักสูตร 
                  ประจ าปีการศึกษา 2566   และมอบให้กองบริการการศึกษาจัดท าปฏิทินกิจกรรมการ 
                  ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร ส าหรับหลักสูตรที่จะใช้ในปีการศึกษา 2567  เพ่ิมด้วย  

          วาระที่ 4.3  การพิจารณากระบวนการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2566 
 

                          ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย 
การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2566  ลงวันที่ 3 มีนาคม 2566 ความทราบแล้วนั้น   
                         เพ่ือให้การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎกระทรวง ว่าด้วย มาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา  กองบริการการศึกษาจะต้องด าเนินการจัดท ากระบวนการบริหารหลักสูตรและการเรียนการ
สอนในปีการศึกษา 2566  ให้สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การจัดการศึกษา
ระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2566  ซึ่งบางเรื่องเป็นเรื่องใหม่ที่ต้องมีการด าเนินการเพิ่มเติม 
                          ในการนี้  จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการพิจารณากระบวนการด าเนินการ
ต่าง ๆ ในแต่ละหมวดที่ระบุไว้ในข้อบังคับ  และให้ข้อเสนอแนะ  หรือให้แนวนโยบายในการด าเนินการ เพ่ือจะ
ได้มีการก าหนดเป็นมาตรการ  หรือระบบ กลไก ในการด าเนินการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 
2566 ต่อไป  เช่น เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางในการบริหารหลักสูตร  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย   รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  

         (เอกสารแนบอ้างอิง  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา 
                                   และปริญญาตรี พ.ศ. 2566) 
ข้อคิดเห็น    

1) ให้มีการแต่งตั้งคณะท างาน เพ่ือร่วมกันพิจารณาว่าข้อบังคับข้อใดควรจะต้องจัดท าประกาศรองรับ 
เพ่ิมเติม โดยอาจแสดงข้อมูลประกาศเดิมประกอบ  และเบื้องต้นคณบดีอาจพิจารณาข้อบังคับ และแจ้ง
ข้อสังเกตมายังกองบริการการศึกษาไว้ก่อน เพ่ือเป็นข้อมูลน าเสนอต่อคณะท างานต่อไป   

2) อาจแต่งตั้งประธานหลักสูตรที่ครบรอบปรับปรุงหลักสูตร ในปีการศึกษา 2567  ร่วมเป็นคณะ 
กรรมการการชุดแรกจัดท าเป็นร่างก่อน   เนื่องจากมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบ AUN QA  แล้ว  

3) กองบริการการศึกษา ควรจัดท าตารางสรุปเนื้อหาในข้อบังคับ ว่ามีเรื่องใดท่ีต้องจัดท าประกาศ 
รองรับ มีเป้าหมายอย่างไร  ฉบับเดิมก าหนดไว้อย่างไร  หรือต้องท าเฉพาะ เกี่ยวกับหน่วยจัดการศึกษาสายใด  
เพ่ือน าเสนอให้คณะท างานใช้ประกอบการพิจารณา  

4) ควรมีการท า KM  ตั้งแต่ระดับประธานหลักสูตร ในเรื่องระบบ กลไก การวิเคราะห์ เรื่องจ านวน 
นักศึกษา การปรับปรุงหลักสูตร  หรือการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ซึ่งบางหลักสูตรอาจมีการหลอมรวมใหม่ เพ่ือให้ 
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ได้ข้อมูลพ้ืนฐานร่วมกัน และเกณฑ์ใหม่จะมีเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา และ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหม่  ที่ต้องน าข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยมาประกอบการพิจารณาของคณะท างาน 
 

มติที่ประชุม  1.   ให้มีการแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือวิเคราะห์ พิจารณา เนื้อหาข้อบังคับ ว่าจะต้องมีการจัดท า  
                      (ร่าง) ประกาศรองรับในเรื่องใด เพื่อให้เกิดความครอบคลุมในการน าไปใช้เป็นแนวทาง  
                      ในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
                 2.  มอบกองบริการการศึกษา จัดท าตารางสรุปเนื้อหาในข้อบังคับฯ ว่ามีเรื่องใด ข้อใด ที่ควร 
                      ต้องน ามาจัดท าเป็นประกาศรองรับ เพ่ือให้คณะท างานใช้ประกอบการพิจารณา  

        วาระท่ี 4.4  การพิจารณาการขอขยายเวลาเรียนและลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา   

                        ด้วย นางสาววริษฐา  ทิพพา รหัสนักศึกษา 58042380127  นักศึกษาหลักสูตราสขา
วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ชั้นปีที่ 8  ได้ลงทะเบียนเรียนและมีผลการเรียน 
ดังนี้  

ภาคเรียนที ่ รายวิชาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน 

1/2558 รายวิชา 4121305  หลักการเขียนโปรแกรม F 

2/2559 รายวิชา 4123310  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์  C 

1/2562 รายวิชา 4121305  หลักการเขียนโปรแกรม  C 

                        ซึ่งหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 2558  ได้ก าหนดให้
เรียนรายวิชา 4121305  หลักการเขียนโปรแกรม  ให้ผ่านก่อนจึงจะสามารถลงเรียนรายวิชา 4123310  
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ได้  จึงท าให้ผลการเรียนรายวิชา 4123310  ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับคอมพิวเตอร์ ที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559  ของนางสาววริษฐา  ทิพพา  
เป็นโมฆะ  และจะท าให้นักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาตามที่ก าหนดได้  

                        ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ครบทุกวิชาการหลักสูตรแล้ว  และเพ่ือประโยชน์
แก่นักศึกษา ซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 8   ที่จะสามารถส าเร็จการศึกษาได้  จึงขอขยายเวลาเรียนในภาคเรียนที่ 
3  ปีการศึกษา 2565  และขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแบบ บล็อกคอร์ส (Block 
Course) ในรายวิชา 4123310  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์  เพื่อประโยชน์แก่นักศึกษาต่อไป     

                       จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา รายละเอี ยดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม  

  (เอกสารแนบอ้างอิง  บันทึกข้อความ ที่ วท 0865/2566  ลงวันที่ 12 เมษายน 2566) 

มติที่ประชุม   เห็นชอบการขอขยายเวลาเรียนและการลงทะเบียนเรียนรายวิชา 4123310 ปฏิสัมพันธ์ 
                  ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ ในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565  ของ นางสาววริษฐา   
                  ทิพพา  โดยให้คณะประสานอาจารย์ผู้สอนจัดส่งตารางเรียนตารางสอนประกอบเพิ่มเติม 
                  จากนั้นน าเสนอสภาวิชาการพิจารณา  
 



   ๑๐ 

 

    วาระท่ี 4.5  การพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียนรายวิชา ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 
ของอาจารย์ ดร.อรุชา  พึ่งอินทร์  

        ด้วย อาจารย์ ดร.อรุชา  พ่ึงอินทร์  อาจารย์ผู้สอน รายวิชา 1011201  ภาษาเพ่ือการ
สื่อสารส าหรับครู  Section 04   ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565   ได้ส่งผลการเรียนมายังกองบริการ
การศึกษาแล้ว เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566  เนื่องจากพบข้อผิดพลาดในการกรอกคะแนนในช่องคะแนน
ระหว่างภาคเรียน ของนักศึกษา ในการนี้ อาจารย์ ดร.อรุชา  พ่ึงอินทร์  จึงขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียนของ
นักศึกษา จ านวน 1 ราย ดังนี้  

ผลการเรียนเดิม 

ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนนสอบ
ระหว่างภาค 

คะแนนสอบ
ปลายภาค 

คะแนน
รวม 

ผลการ
เรียน 

1 65031280128 น.ส.รัชดาภรณ์  เจ๊กลัก  54 24 78 B 
 

ผลการเรียนแก้ไข 

ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนนสอบ
ระหว่างภาค 

คะแนนสอบ
ปลายภาค 

คะแนน
รวม 

ผลการ
เรียน 

1 65031280128 น.ส.รัชดาภรณ์  เจ๊กลัก  63 24 87 A 
 

      จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา  รายละเอียดตามเอกสาร 
ประกอบการประชุม  

      (เอกสารแนบอ้างอิง  บันทึกข้อความ ที่ คศ. 710/2566  ลงวันที่ 7 เมษายน  2566) 

มติที่ประชุม   เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงผลการเรียน นักศึกษาทีเ่รียนรายวิชา ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 
                  ของอาจารย์ ดร.อรุชา  พ่ึงอินทร์  ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  จ านวน 1 ราย และให้ 
                  คณะจัดส่งเอกสารหลักฐานการตักเตือนอาจารย์ผู้สอนมายังกองบริการการศึกษาเป็นข้อมูล 
                  ประกอบเพ่ิมเติมต่อไป 

    วาระที่ 4.6  การพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียน รายวิชา แนวความคิดทางภูมิศาสตร์ 
ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดา  ค าจริง  

        ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดา  ค าจริง  อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 5681104 
แนวความคิดทางภูมิศาสตร์ Section 01   ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  และได้ด าเนินการส่งผลการ
เรียนมายังกองบริการการศึกษาแล้วเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566  แต่เนื่องจากตรวจพบความคลาดเคลื่อนใน
การกรอกคะแนน   ในการนี้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดา  ค าจริง  จึงขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียนของ
นักศึกษา จ านวน 1 ราย ดังนี้  
    ผลการเรียนเดิม 
 

ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนนสอบ
ระหว่างภาค 

คะแนนสอบ
ปลายภาค 

คะแนน
รวม 

ผลการ
เรียน 

1 65046561101 นางสาวภวิตรา  จันทรา 51 22 73 B 



   ๑๑ 

 

ผลการเรียนแก้ไข 

ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนนสอบ
ระหว่างภาค 

คะแนนสอบ
ปลายภาค 

คะแนน
รวม 

ผลการ
เรียน 

1 65046561101 นางสาวภวิตรา  จันทรา 59 22 81 A 
 

       จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา  รายละเอียดตามเอกสาร 
ประกอบการประชุม  

(เอกสารแนบอ้างอิง  บันทึกข้อความ ที่ ทอ. 381/2566  ลงวันที่ 11 เมษายน  2566) 

มติที่ประชุม   เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงผลการเรียน นักศึกษาทีเ่รียนรายวิชา แนวความคิดทางภูมิศาสตร์  
                  ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดา  ค าจริง   ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จ านวน 1  
                  ราย โดยให้คณะด าเนินการและจัดส่งหลักฐานการแจ้งตักเตือนอาจารย์ผู้สอนมายังกองบริการ 
                  การศึกษาเป็นข้อมูลประกอบเพ่ิมเติมต่อไป 

     วาระท่ี 4.7  การพิจารณา  (ร่าง ) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏุตรดิตถ์  เรื่อง  ภาระงานขั้นต่ า 
ของคณาจารย์ประจ า พ.ศ. 2566  

                          เพ่ือให้การปฏิบัติงานของคณาจารย์ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ว่าด้วย  การก าหนดภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559  ข้อ (6) (7) และ (8)  มหาวิทยาลัยจึงได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ เรื่อง ภาระงานขั้นต่ าของคณาจารย์ประจ า พ.ศ. 2566 เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติต่อไป   

                          จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  
            (เอกสารแนบอ้างอิง   (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ภาระงานขั้นต่ าของ 
                                       คณาจารย์ประจ า พ.ศ. 2566)  
 

ข้อสังเกต  
1) การสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่สอนนักศึกษาแบบกลุ่มใหญ่ กับการสอนในขนาดกลุ่มปกติ แต่สอน 

หลายครั้ง ในรายวิชาเดียวกัน  การก าหนดแนวทางในการคิดภาระงานจะเหมือนกัน หรือต่างกัน   เนื่องจาก
การสอนกลุ่มใหญ่ก็ต้องมีการเตรียมการสอนใหมทุ่กครั้งเพ่ือให้เข้ากับนักศึกษากลุ่มนั้น ๆ เหมือนกัน  

2) หน้า 58  ข้อ 5.1 (1) ระบุว่า  การสอนรายวิชาระดับปริญญาตรี 1 หน่วยกิต ทั้งแบบบรรยาย 
และแบบปฏิบัติ จ านวนนักศึกษาไม่เกิน 40 คน  ให้คิดภาระงานเท่ากับ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์   แต่ใน (3)  ระบุ
ว่าการคิดภาระงานสอนรายวิชาระดับปริญญาตรี 1 หน่วยกิต และสอนรายวิชาเดียวกันหลายกลุ่ม ให้คิดภาระ
งานสอนตามข้อ 5.1 (1) และ (2) ส่วนกลุ่มที่เหลือให้คิดภาระงานได้ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  โดยตัดการคิดภาระ
งานในเรื่อง การเตรียมสอน หายไป   

3) เอกสาร (ร่าง) ประกาศ แนวตั้งที่จะเสนอลงนาม กับข้อมูลนเอกสารแนวนอนไม่ตรงกัน  
4) เอกสารหน้า 60  “ข้อ 14)  ผู้บรรยาย/วิทยากรในหลักสูตรฝึกอบรมอ่ืน ที่ได้รับความเห็นชอบ 

โดยอธิการบดี ให้คิดภาระงานเท่ากับ ข้อ 14)” ควรแก้ไขเป็น  “......ให้คิดภาระงานเท่ากับข้อ 13)” 
5) ส าหรับปีการศึกษา 2566  คณะและหลักสูตร จะต้องเริ่มกรอกข้อมูลภาระงาน อยากทราบว่า 

จะต้องกรอกข้อมูลในระบบก่อนออกประกาศ   หรือต้องรอให้ประกาศออกก่อนแล้วจึงกรอกในระบบ  



   ๑๒ 

 

6) หลังจากข้อบังคับฯ ว่าด้วย การก าหนดภาระงานฯ  ฉบับนี้ ผ่านความเห็นชอบและอธิการบดีได้ 
ลงนามเรียบร้อยแล้ว ในขั้นตอนต่อไป จะต้องมีการจัดท าประกาศก าหนดขั้นตอน กระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานใหม ่ซ่ึงอาจจะมีการปรับรูปแบบ และแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานต่อไป  ตรวจสอบ 
ทบทวนในขั้นตอนสุดท้าย อีกครั้งก่อนเสนออธิการบดีลงนามเพ่ือประกาศใช้ต่อไป   
 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
1) ในอนาคตหากจะมีการปรับแก้ไขประกาศ ภาระงานขั้นต่ าฯ ใหม่  อยากให้มีการพิจารณาในเรื่อง 

ภาระงานที่สอดคล้องกับการก่อให้เกิดรายได้เพ่ิมด้วย  เนื่องจากการใช้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีหลายแบบ
ทั้งในส่วนที่ก่อให้เกิดรายได้ และที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้  ดังนั้น จะท าอย่างไรเพ่ือให้เกิดการใช้บุคลากรของมหา
วิทยลัยให้ไดป้ระโยชน์สูงสุด  และปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีผู้ที่ได้ต าแหน่งทางวิชาการหลายท่าน เห็นว่าต่อจะไป
ต้องมีการพิจารณาแบบภาคเอกชนควบคู่กันด้วย  

2) ควรมีการก าหนดภาระงานให้กับ ผู้ด ารงต าแหน่ง “นายกสโมสรอาจารย์ฯ”  และ “รองนายก 
สโมสรอาจารย์ฯ “  เพ่ิมด้วย  

3) ควรมีการก าหนดภาระให้กับผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ทีม่ีการสอนนักศึกษากลุ่มใหญ่ จ านวน  
300-500 คน ไว้  เนื่องจากได้รับ Feedback จากนักศึกษาว่า การจัดกลุ่มใหญ่อาจเกิดผลดีในการบริหาร
จัดการ  แต่การได้รับองค์ความรู้ นักศึกษาอาจยังรับจากอาจารย์ผู้สอนไม่เต็มที่  

4) ในส่วนของระบบกรอกข้อมูลภาระงานอาจารย์ผู้สอน ในปีการศึกษา 2566 ส านักวิทยบริการ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดเตรียมไว้แล้ว แต่รอความชัดเจนจากประกาศฉบับนี้ และเมื่อปรับแก้เพ่ิมเติม
แล้วก่อนเสนออธิการบดีลงนามจะเสนอประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการพิจารณาอีกคร้ง  

5) ระบบกรอกข้อมูลภาระงาน ยังอยู่ระหว่างรอการทดลองใช้งานและปรับเซ็ทระบบ คาดว่าจะ 
พร้อมทดลองใช้ในช่วง 6 เดือนหลัง  ดังนั้น ในช่วง 6 เดือนแรก ของภาคเรียนที่ 1/2566  (รอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานรอบที่ 2/2566)  จะให้คณะ วิทยาลัย จัดท าข้อมูลภาระงานโดยส่งเป็นเอกสารไป
ก่อน  จากนั้น ในรอบ 6 เดือนหลัง (รอบประเมิน 1/2567)  จะให้ทดลองกรอกข้อมูลในระบบ ควบคู่กับการ
จัดท าเป็นเอกสาร จากนั้นเมื่อระบบสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แล้ว  ในรอบต่อไปจึงจะเปลี่ยนมาใช้การ
กรอกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์อย่างเดียว  

6) ในการปรับปรุงระบบการกรอกข้อมูลภาระงานของส่วนกลาง  อาจจะประสานขอดูรูปแบบระบบ 
จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซ่ึงมีการจัดท าโปรแกรมส าหรับกรอกข้อมูลภาระงานอาจารย์ในคณะไว้  
ระดับหนึ่ง   หากเห็นว่าใช้ได้  อาจน ามาปรับปรุงพัฒนาเพ่ิมเติมเพ่ือใช้ในการกรอกข้อมูลของส่วนกลาง  

มติที่ประชุม   ให้คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ น า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง  
                  ภาระงานขั้นต่ าของคณาจารย์ประจ า พ.ศ. 2566 ไปหารือภายในคณะ วิทยาลัย เพ่ือพิจารณา 
                  รายละเอียด หากมีข้อเสนอแนะเพ่ิม ให้แจ้งกลับมายังกองบริการการศึกษา ภายในวันที่ 11  
                  พฤษภาคม 2566  เพ่ือปรับแก้ไขให้เรียบร้อย และเสนออธิการบดีลงนามเพ่ือประกาศใช้ 
                  ต่อไป  

     วาระท่ี 4.8  การพิจารณาการเสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ  
                           ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  มีรายวิชาที่มีความจ าเป็นต้องเชิญผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการท างาน 
มาช่วยสอน ความทราบแล้วนั้น   ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงเสนอแต่งตั้ง  นางปาริชาติ   



   ๑๓ 

 

บุญเรือง   เป็นอาจารย์พิเศษ เพ่ือสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี  (นักศึกษาภาคพิเศษ) โดยขอเบิกเป็นแบบ 
รายชั่วโมง และอาจให้ช่วยสอนในกรณีที่อาจารย์ผู้สอนนักศึกษาภาคปกติไม่เพียงพอ โดยจะเบิกค่าจ้างสอน
เป็นแบบรายชั่วโมง  หรือรายคาบเช่นเดียวกัน  ไม่ได้จ้างเป็นรายเดือน 
                          จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา  รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  
         (เอกสารแนบอ้างอิง  1.  แบบสรุปข้อมูลอาจารย์พิเศษ  
                                   2. บันทึกขอ้ความ ที่ นต 0021/2566  ลงวันที่ 17 มีนาคม 2566) 
 

ข้อสังเกต    ในการน าเสนอขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษครั้งนี้ จะขอใช้แนวปฏิบัติตามข้อบังคับฉบับเดิมไปก่อน   
               คือ อาจารย์พิเศษจะสอนได้ไม่เกิน  50%  

ข้อเสนอแนะ   
1. การเสนอขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ควรต้องระบุให้ชัดเจนว่า จะจ้างให้สอนแบบใด  ระดับใด   

หรือโครงการพิเศษใด  เนื่องจากจะมีผลต่อการพิจารณาภาระงาน  ค่าตอบแทน และมีผลต่อการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณต่าง ๆ  ด้วย 

2. กองบริการการศึกษาควรมีการจัดท าฐานข้อมูลรายละเอียดการจ้างอาจารย์พิเศษ ไว้เป็นข้อมูล  
ว่ามีการจ้างอาจารย์พิเศษในกรณีอย่างไรบ้าง   เนื่องจากหากมีการประเมินหลักสูตรและมีประเด็น จะได้มี
ข้อมูลอ้างอิงว่ามีการจัดท าฐานข้อมูลและเสนอผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิชาการ
มหาวิทยาลัยตามข้ันตอนแล้ว 

3. การจัดโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ เป็นการบริหารจัดการตามระเบียบฯ 80 : 20  และ 
การบริหารจัดการงบประมาณในโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ซึ่งเป็น 80%  ของประมาณการรายรับ ซึ่ง
ในการจ่ายค่าตอบแทน  การจัดกิจกรรมต่าง ๆ  จะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบและการบริหารจัดการของคณบดี 
และเป็นการจ้างอาจารย์พิเศษเป็นแบบรายชั่วโมง  จึงไม่ต้องท าข้อมุลภาระงานของหลักสูตรแนบประกอบ   
แต่ในกรณีการจ้างอาจารย์ผู้เกษียณอายุ  เป็นการจ้างแบบประจ า จะต้องปฏิบัติภาระงานตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษาเช่นเดียวกับอาจารย์ปกติ  และต้องมีการจัดท าภาระงานของหลักสูตรประกอบเพ่ือเป็นรายละเอียด
ประกอบ การขอเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบ  
 

มติที่ประชุม   1.  เห็นชอบ การเสนอแต่งตั้ง อาจารย์ปาริชาติ  บุญเรือง  เป็นอาจารย์พิเศษ   สังกัดคณะ 
                       มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามเสนอ    
                  2.  มอบกองบริการการศึกษาจัดท าฐานข้อมูลการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษไว้เป็นหลักฐาน 
                       อ้างอิงว่ามีการจ้างแบบใดบ้าง และน าเสนอผ่านคณะกรรมการบริหารงานวิชาการแล้ว   

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพื่อระดมความคิด 

          วาระท่ี 5.1  การพิจารณาก าหนดนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติส าหรับผู้สมัครเข้าเรียนระดับ
ปริญญาตรี รอบ Walk in  ที่ขาดความพร้อมในการช าระขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา   

                           อาจารย์ ดร. เชาวฤทธิ์  จั่นจีน  คณบดีคณะครุศาสตร์  ได้แจ้งว่า มีผู้มาสมัครเรียน
หลักสูตรสาขาวิชา นาฎศิลป์  ในรอบ Walk in  ที่งานรับสมัครนักศึกษา แต่ยังไม่มีความพร้อมในการช าระค่า
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ค่าท าบัตรนักศึกษา และค่าประกันของเสียหาย ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ก าหนดว่าควรต้อง 

ช าระทันที  จึงขอหารือว่า มหาวิทยาลัยจะมีนโยบายในการด าเนินการอย่างไร เพ่ือให้จ านวนนักศึกษาเพ่ิมข้ึน  



   ๑๔ 

 

ข้อคิดเห็น   

1) ควรมีประกาศก าหนดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นแบบเหมาจ่ายแบบรายภาคเรียน  โดยรวมทุก 
ค่าใช้จ่ายให้ครอบคลุมทั้งหมด  เพ่ือให้เกิดความสะดวกกรณีผู้มาสมัครจะกู้ยืมเงินกองทุนเพ่ือการศึกษา (กยศ.)  
หรือหากจะมีการพิจารณาปรับอัตราค่าธรรมเนียมก็ควรจัดท าในคราวเดียวกัน 

2) มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีการพูดคุยหารือร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกันพิจารณา 
ก าหนดนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนในการด าเนินการรับสมัคร ได้แก่ กองบริการการศึกษา กองพัฒนา
นักศึกษา  งานคลัง  หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมหลาย ๆ ด้าน และจัดท าเป็น
ประกาศให้ใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป  

8) การรับสมัครนักศึกษา ที่ก าหนดให้มีการช าระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา  ค่าบัตรนักศึกษา และค่า 
ประกันของเสียหายเพียงส่วนหนึ่งก่อน เพ่ือป้องกันกรณีมีผู้มาสมัครทิ้งไว้เนื่องจากไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายใด ๆ 
ผูกพันไว้   แต่ภายหลังอาจไม่มารายงานตัว  และกองบริการการศึกษาเป็นผู้ปฏิบัติ  แต่หากมหาวิทยาลัย
ก าหนดเป็นแนวนโยบายกองบริการการศึกษาก็สามารถด าเนินการตามนโยบายได้ โดยขอให้มีการก าหนดช่วง
ระยะเวลาในการผ่อนผันการช าระเงินให้ชัดเจน  

9) กรณีจะก าหนดให้มีการรวมค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รวมเป็นแบบเหมาจ่าย จะต้องประสานสอบถาม 
และศึกษารายละเอียดกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา (กยศ.)  เพ่ือจะได้ทราบว่ามีค่าใช้จ่ายใดที่
สามารถเหมารวมเพ่ือเบิกจาก กยศ. ได้ให้ชัดเจนก่อน เนื่องจากกรณีนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ทราบว่าจะ
มีบางส่วนที่ไม่สามารถเบิกจาก กยศ.ได้  และต้องประกาศแยกเก็บค่าธรรมเนียมคนละส่วนกัน   

มติที่ประชุม  1.  แจ้งงานรับสมัครนักศึกษาให้นักศึกษาที่มาสมัครเรียน สามารถขอผ่อนผันการช าระค่าขึ้น 
                      ทะเบียนนักศึกษาและค่าประกันของเสียหายได้  ภายใน 15 วัน (ก่อนวันรายงานตัว 
                      นักศึกษา)    
                 2.  มอบกองบริการการศึกษา 
                      2.1  จัดท า (ร่าง) ประกาศก าหนดแนวทางการช าระ ค่าใช้จ่ายในขั้นตอนต่าง ๆ  เกี่ยวกับ 
                             การรับนักศึกษาใหม่เป็นการเฉพาะ  เพ่ือให้ทันประกาศใช้ก่อนเปิดภาคเรียน   

3.2 ประสานตรวจสอบข้อมูลค่าใช้จ่ายต่าง ๆ กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ว่ามี 
ค่าใช้จ่ายใดที่สามารถกู้ยืมเงินจากกองทุน กยศ. ได้  เพ่ือก าหนดเป็นค่าธรรมเนียม
แบบเหมาจ่าย  

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืน ๆ   
- ไม่มี    - 

 
เลิกประชุม  เวลา  11.50  น.  
 

 
 

นางสาวพิณภัคธิมา  ใจเงิน 
ผู้จดบันทึกการประชุม/พิมพ์รายงาน 

 

 
 

นางสาวสินี  กะวิ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 



   ๑๕ 

 

 



สรุปมติการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 5/2566 
วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม  2566  ตั้งแต่เวลา 09.30-11.50  น. 

ณ ห้องประชุมพิชัยรณยุทธ ชั้น 5  อาคารภูมิราชภัฏ 
 
 

วาระ/ประเด็นการน าเสนอ มติที่ประชุม    สรุปผลการด าเนินการ 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   

วาระที่ 1.1  เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ    

1.1.1 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการจัดท าหลักสูตร 
การศึกษา เพื่อรับรองการตรวจสอบหลักสูตรการศึกษาฯ “ 
1.1.2 การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ   
1.1.3 การประชุมหารือเพื่อร่วมผลิตบัณฑิตตามความต้องการของ 
พื้นที่จังหวัดน่าน และ  ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

ที่ประชุม   รบัทราบ  

วาระที่ 1.2  เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ    
                        -ไม่มี -   
    วาระที่ 1.3  เรื่องที่คณะอนุกรรมการแจ้งเพื่อทราบ    

- -ไม่มี -   
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม   
        พิจารณารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการ   
คร้ังที่  4/2566  เมื่อวันที่  10  เมษายน  2566 จ านวน  18  หน้า 
 

มติ   รับรองรายงานการประชุมกรรมการบริหารงานวิชาการ  
คร้ังที่  4/2566  โดยไม่มีข้อแก้ไข  

 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนือ่งจากการประชุม   
   3.1  สรุปผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
วิชาการ ยังมีเร่ืองตามมติการประชุมที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 1 เร่ือง  

มติ   รับทราบ    

 
 



   ๑๗ 

 

 
-2- 

วาระ/ประเด็นการน าเสนอ มติที่ประชุม    สรุปผลการด าเนินการ 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา   

วาระที่ 4.1  การพิจารณาเตรียมความพร้อม การจัดกิจกรรมรับรายงาน
ตัวนักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา 2566 ในวันที่  26 พฤษภาคม 2566 
 

มติ  1. เห็นชอบการก าหนดจัดกิจกรรมรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ 
ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ตามเสนอ    
     2.  มอบกองบริการการศึกษา 
         2.1  แจ้งขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาแบบ Walk in  
ต่อไปจนถึง 2 สัปดาห์แรกของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  
โดยให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และจงูใจในเร่ืองการขอผ่อน
ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา  
         2.2  จัดท าปฏิทนิแบบละเอียด เก่ียวกับการผ่อนผันการ
ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มไว้ในปฏิทนิการศึกษา ให้แบ่งช าระ
ได้  3 งวด และท าแบบฟอร์มส าหรับนักศึกษากรอกเลือกการแบ่ง
ช าระ  
        2.3  จัดท าข้อมูลสรุปจ านวนผูท้ี่สอบผ่านการคัดเลือก และมี
สิทธิ์ขึ้นทะเบียนในหลายหลักสตูรสาขา เพื่อเป็นข้อมุลให้คณะ 
วิทยาลัยได้ทราบเปน็ข้อมูลประกอบการพิจารณา   
        2.4  ประสานกบักองพัฒนานักศึกษา และกองศิลปะ 
วัฒนธรรม  เพื่อขอข้อมูลการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของส่วนกลาง  
เพื่อน าแจ้งให้นักศึกษาทราบ  
     3.  มอบคณบดีคณะ และวิทยาลัย  
           3.1  ติดตามตรวจสอบข้อมูลจ านวนนักศึกษาที่แจ้งขึ้น
ทะเบียนนักศึกษา และยืนยันการช าระเงินค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียน
นักศึกษา เพื่อพิจารณาร่วมกับหลักสูตรทราบ เพื่อวางแผนเตรียมการ
บริหารจัดการในส่วนที่เก่ียวข้อง 
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           3.2  จัดท าปฏิทินกิจกรรมของคณะ และส่งให้กองบริการ
การศึกษา ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566  เพื่อน าไปจัดเตรียม
แจกให้กับนักศึกษาที่จะมารายงานตัว 
          3.3  เร่งส ารวจความพร้อมของอาคารเรียน ห้องเรียน สิ่ง
สนับสนุน และอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  ในความรับผิดชอบ หาก
จ าเป็นต้องปรับปรุง  ซ่อมแซม  ให้แจ้งมหาวิทยาลัยทราบพื่อเร่ง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2566   

 

4.2  การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง 
ปฏิทินการบริหารหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2566 
 

มติ  เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง 
ปฏิทินการบริหารหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2566  และมอบให้
กองบริการการศึกษาจัดท าปฏิทนิกิจกรรมการ ปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตร ส าหรับหลักสูตรที่จะใช้ในปีการศึกษา 2567  เพิ่มด้วย  

 

4.3  การพิจารณากระบวนการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การจัดการศึกษา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2566 

มติ  1.  ให้มีการแต่งตั้งคณะท างานเพื่อวิเคราะห์ พิจารณา เนื้อหา
ข้อบังคับ ว่าจะต้องมีการจัดท า (ร่าง) ประกาศรองรับในเร่ืองใด เพื่อให้
เกิดความครอบคลุมในการน าไปใช้เป็นแนวทาง  
ในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
      2.  มอบกองบริการการศึกษา จัดท าตารางสรุปเนื้อหาในข้อบังคบั
ฯ ว่ามีเรื่องใด ข้อใด ที่ควรต้องน ามาจัดท าเป็นประกาศรองรับ เพื่อให้
คณะท างานใช้ประกอบการพิจารณา  

 

4.4  การพิจารณาการขอขยายเวลาเรียนและลงทะเบียนเรียน 
ของนักศึกษา   
 
 
 
 

มติ  เห็นชอบการขอขยายเวลาเรียนและการลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
4123310 ปฏิสมัพนัธ์ ระหว่างมนษุย์กับคอมพิวเตอร์ ในภาคเรียนที ่
3 ปีการศึกษา 2565  ของ นางสาววริษฐา  ทิพพา  โดยให้คณะ
ประสานอาจารย์ผู้สอนจัดส่งตารางเรียนตารางสอนประกอบเพิ่มเติม 

จากนั้นน าเสนอสภาวชิาการพิจารณา  
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4.5  การพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียนรายวิชา ภาษา 
เพื่อการสื่อสารส าหรับครู ของอาจารย์ ดร.อรุชา  พ่ึงอินทร์  

มติ  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงผลการเรียน นักศึกษาที่เรียนรายวิชา 
ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับครูของอาจารย์ ดร.อรุชา  พึ่งอินทร์  ใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  จ านวน 1 ราย และให้คณะจัดส่ง
เอกสารหลักฐานการตักเตือนอาจารย์ผู้สอนมายังกองบริการการศึกษา
เป็นข้อมูล ประกอบเพิ่มเติมต่อไป 

 

4.6  การพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียน รายวิชา 
แนวความคิดทางภูมิศาสตร์ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดา   
ค าจริง 

มติ  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงผลการเรียน นักศึกษาที่เรียนรายวิชา 
แนวความคิดทางภูมิศาสตร์  ของผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.รัชดา  ค าจริง   ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จ านวน 1  
ราย โดยให้คณะด าเนนิการและจัดส่งหลักฐานการแจ้งตักเตือนอาจารย์
ผู้สอนมายงักองบริการ การศึกษาเป็นข้อมูลประกอบเพิ่มเติมต่อไป 

 

4.7  การพิจารณา  (ร่าง ) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏุตรดิตถ์  เรื่อง  
ภาระงานขั้นต่ าของคณาจารย์ประจ า พ.ศ. 2566  
 

มติ ให้คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ น า (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ภาระงานขัน้ต่ าของคณาจารย์
ประจ า พ.ศ. 2566 ไปหารือภายในคณะ วทิยาลัย เพื่อพิจารณา 
รายละเอียด หากมีข้อเสนอแนะเพิ่ม ให้แจ้งกลับมายังกองบริการ
การศึกษา ภายในวันที่ 11   พฤษภาคม 2566  เพื่อปรับแก้ไขให้
เรียบร้อย และเสนออธิการบดีลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป  

 

4.8  การพิจารณาการเสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ  
 

มติ  1. เห็นชอบ การเสนอแต่งตั้ง อาจารย์ปาริชาติ  บุญเรือง  เป็น
อาจารย์พิเศษ   สังกัดคณะ มนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามเสนอ    
     2.  มอบกองบริการการศึกษาจัดท าฐานข้อมูลการแต่งตั้งอาจารย์
พิเศษไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงวา่มกีารจ้างแบบใดบา้ง และน าเสนอผ่าน
คณะกรรมการบริหารงานวชิาการแล้ว   
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ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องน าเสนอฯ เพื่อระดมความคิด   

5.1  การพิจารณาก าหนดนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติส าหรับ
ผู้สมัครเข้าเรียนระดับปริญญาตรี รอบ Walk in  ที่ขาดความ
พร้อมในการช าระขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา   

มติ  1. แจ้งงานรับสมัครนักศึกษาให้นักศึกษาที่มาสมัครเรียน 
สามารถขอผ่อนผันการช าระค่าขึ้น ทะเบียนนักศึกษาและค่า
ประกันของเสียหายได้  ภายใน 15 วัน (ก่อนวันรายงานตัว 
นักศึกษา)    
     2.  มอบกองบริการการศึกษา 
          2.1  จัดท า (ร่าง) ประกาศก าหนดแนวทางการช าระ 
ค่าใช้จ่ายในขั้นตอนต่าง ๆ  เกี่ยวกับ การรับนักศึกษาใหม่เป็น
การเฉพาะ  เพื่อให้ทันประกาศใช้ก่อนเปิดภาคเรียน   
          2.2  ประสานตรวจสอบข้อมูลค่าใช้จ่ายต่าง ๆ กับ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ว่ามีค่าใช้จ่ายใดที่สามารถ
กู้ยืมเงินจากกองทุน กยศ. ได้  เพ่ือก าหนดเป็นค่าธรรมเนียม
แบบเหมาจ่าย  

 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่น ๆ    

- ไม่มี   -   

เลิกประชุม  เวลา  11.50  น.    
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คณะ/สาขาวิชา 
จ านวนผู้มาขึ้น
ทะเบียนรอบ 1 
และรอบ 2 แล้ว 

28 เมย.-19 พค.66 18 เมย.-19 พค.66 คาดการณ์
นักศึกษา
ทั้งหมด 

จ านวนผู้มีสทิธิ์ขึน้
ทะเบียนฯ รอบที่ 3 

จ านวนผู้มีสทิธิ์ขึน้
ทะเบียนฯ รอบ 

Walk in 

 คณะครุศาสตร์         
ค.บ.  เทคโนโลยีการศึกษาและ  
       คอมพิวเตอร์    

3 1 1 5 

ค.บ.  จิตวิทยาการแนะแนวและ 
       บรรณารักษ์   

2 1  3 

ค.บ.  เกษตรศาสตร์     - 1  1 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
ศศ.บ. ดนตรี (เอกดนตรีสากล)    0 1 1 2 
ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ   2 3  5 
ศศ.บ. สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา     
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        
วท.บ. คณิตศาสตร์ประยุกต์        
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วท.บ. ชวีวิทยา         
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ  
        (เทียบโอน)     

    

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์  
        (เทียบโอน)    

    

วท.บ. วิทยาการข้อมูล     
คณะเกษตรศาสตร์        
วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร        
วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร  
       (เทียบโอน) 

    

คณะวิทยาการจัดการ        
บธ.บ. การจัดการธุรกิจบริการ  
        (เทียบโอน)      

    

บธ.บ. การจัดการธุรกิจสมัยใหม่  
        (เทียบโอน)     

    

ศ.บ.  เศรษฐกิจดิจิทัล     
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม       
ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า         
วศ.บ. วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง  
       (เทียบโอน)    

    

     
 

คณะ/สาขาวิชา 
จ านวนผู้มาขึ้น
ทะเบียนรอบ 1 
และรอบ 2 แล้ว 

28 เมย.-19 พค.66 18 เมย.-19 พค.66 คาดการณ์
นักศึกษา
ทั้งหมด 

จ านวนผู้มีสทิธิ์ขึน้
ทะเบียนฯ รอบที่ 3 

จ านวนผู้มีสทิธิ์ขึน้
ทะเบียนฯ รอบ 

Walk in 

ทล.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อ     
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        การออกแบบ 
ทล.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อ 
        การออกแบบ (เทียบโอน)   

    

ทล.บ. เทคโนโลยีส ารวจ 
        ภูมิสารสนเทศ     

    

วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการพลังงาน 3 2  5 
วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการพลังงาน 
         (เทียบโอน) 

1 2 1 4 

วิทยาลัยนานาชาติ       
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ  
        (หลักสูตรนานาชาติ)  

2 1 - 3 

คณะพยาบาลศาสตร์      
พย.บ. พยาบาล - 80 0 80 
     

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


